
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๖๗ 

วันท่ี ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ  หJองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมL    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูJมาประชุม   

๑. รองศาสตราจารย- ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล   คณบดี         ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย   รองคณบดี        กรรมการ 

๓. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล รองคณบดี        กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย- ดร.นิรมล อุตมอHาง   รองคณบดี        กรรมการ   

๕. รองศาสตราจารย- ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-   รองคณบดี        กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย- ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  หัวหนFาสำนักวิชา                 กรรมการ  

อุตสาหกรรมเกษตร 

๗. นางสาวปUยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ         เลขานุการ 
 

 

ผูJไมLมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. อาจารย- ดร.ชิตาพัณณ- ใบง้ิว          รักษาการผูFอำนวยการ           กรรมการ 

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและ 

บรรจุภัณฑ- 

 

ผูJเขJารLวมประชุม      

๑. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.จุไรรัตน- เมFากำเนิด  ผูFชHวยคณบดี 

๒. รองศาสตราจารย- ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ-  ผูFชHวยคณบดี 

๓. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย   ผูFชHวยคณบดี 

๔. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม  ผูFชHวยคณบดี 

๕. อาจารย- ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย-     อาจารย-ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ 

เทคโนโลยีการอาหาร  

๖. นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ    หัวหนFางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ 

        การศึกษา 

๗. ดร.ภคภรณ- กHอเกิด     หัวหนFางานบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

๘. นางสาวสายฝน วงค-สุวรรณ    หัวหนFางานการเงิน การคลังและพัสดุ 

 



  

  

  

 

๒ 

๙. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท-    หัวหนFางานบริหารท่ัวไป 

๑๐. นางสาวมุทิตา หยHางถาวร    หัวหนFางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ- 

๑๑. นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ผูFชHวยผูFจัดการ ฝeายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ-  

๑๒. นางนลินธิดา ชัยมงคล    นักจัดการงานท่ัวไป  

 

ผูJเขJารLวมประชุมผLานทางระบบ Zoom meeting 

๑. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ-  อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   

๒. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.อุทุมพร สุระยศ   อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   

๓. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.ภัทรานิษฐ- กล่ินมาลัย  อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   

๔. นายณัฐพงค- คำกลม     นักบริหารงานการศึกษา งานบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

           สมุทรสาคร)   
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑   เร่ืองแจJงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ขJอคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรม

เกษตร      

           ฝeายเลขานุการที่ประชุมแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมติ/ขFอคิดเห็น ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ ผลการปฏิบัติตามมติ/

ขFอคิดเห็น ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั ้งที ่ ๑๕/๒๕๖๗ เมื ่อวันที ่  ๗ สิงหาคม   ๒๕๖๗  

รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทFาย ๑.๑)       
   

ความเห็นท่ีประชุม 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 

 

 



  

  

  

 

๓ 

 ๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจJงเวียน 

    ฝeายเลขานุการที่ประชุมแจFงใหFที่ประชุมทราบวHา ไดFมีการแจFงเวียนขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารประจำคณะฯ เรื ่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมH (ขึ้นเงินเดือน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) ตามบันทึกที่ อว ๘๓๙๓

(๒๐.๑.๑)/๑๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ใหFความเห็นชอบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม 
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

ฝeายเลขานุการที ่ประชุมแจFงใหFที ่ประชุมทราบวHาไดFมีการแจFงเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๗  ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๗  ทางระบบ CMU 

e-Document  เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไมHมีขFอแกFไข        
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ  จากน้ัน รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

  ๓.๑ การคิดอัตราคLาบริการใชJเครื่องมือวิทยาศาสตรd  : ขJอมูลประกอบการพิจารณา (รายการครุภัณฑd

ช้ันสูง)    
 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานขอให9นำข9อมูลมารายงานความก9าวหน9าของการดำเนินการในการ

ประชุมคร้ังถัดไป  

 

 ๓.๒  การขอใชJพื้นที่ของหนLวยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตรd และนโยบายการใหJใชJพื้นที่ของ

หนLวยวิจัยอ่ืนๆ :  

๑) ขJอมูลคLาบริหารโครงการท่ีไดJรับจากหนLวยวิจัยตLางๆในคณะ  

๒) ขJอมูลเชิงวิเคราะหdเก่ียวกับประโยชนdท่ีไดJรับจากการจัดต้ังหนLวยวิจัย 

  รองคณบดี (รศ.ดร.นิรมล อุตมอHาง) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขFอมูลการขอใชFพื้นที่ของ

หนHวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ-อาหารพื้นบFาน ซึ่งเปzนหนHวยวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตร- อันประกอบดFวย 

งบประมาณที่ไดFรับ ระหวHางป{ ๒๕๖๕-๒๕๖๗ การนำสHงคHาสาธารณูปโภคและคHาบริหารโครงการ แหลHงทุน ผลงาน

ตีพิมพ- และ ผลิตภัณฑ-ออกจำหนHายท่ีโครงการหลวง (TRL 8-9)  รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ   



  

  

  

 

๔ 

 

มติท่ีประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล9ว  มีมติให9งานบริหารงานวิจัยฯ รวบรวมข9อมูลต9นทุน  เกี่ยวกับคIาเฉลี่ยตIอพื้นที่การ

ใช9งาน (ตร.ม.) ข9อมูลการนำไปใช9ประโยชนPเชิงพาณิชยP (TRL) ตIางๆ  และการมีสIวนรIวมของคณาจารยPในคณะ 

และนำมาพิจารณาในการประชุมคร้ังตIอไป 

 

๓.๓ การใชJประโยชนdพ้ืนท่ีวLางท่ีจะสรJาง co working space เดิม   

  รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ทิศ

ตะวันออกอาคารสำนักงานคณะ เพื่อจัดทำที่จอดรถดFวยหินคลุก โดยประมาณการงบประมาณไวF ๔๑๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ   
  

 

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล9ว  มีข9อคิดเห็น/ข9อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรจัดให9มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารกIอน เนื่องจากมีนักศึกษาใช9งานเป]นสIวนใหญI  และการปู

พ้ืนท่ีด9วยหินคลุก อาจไมIมีความคงทนในระยะยาว   

๒. อาจทำการปูพื้นที่วIางที่จะสร9าง co working space เดิม เพื่อจัดทำลานจอดรถ โดยลาดยางแบบใหมI

คารPบอนต่ำที่เป]นโครงการของมหาวิทยาลัย โดยประธานขอไปพิจารณาข9อมูลเพิ่มเติมและนำมาหารือในการ

ประชุมคร้ังตIอไป 

 

 ๓.๔ การปรับปรุง Sub logo คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

  ประธาน ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณา Sub logo คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ไดFมีการปรับปรุง

แกFไขตามขFอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมได9รIวมกันพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ Sub logo  รายละเอียดตามภาพ 

 

 

 

 

 

   

 

 



  

  

  

 

๕ 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

๔.๑ เร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ / ใหJความเห็นชอบ   

๔.๑.๑ การปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของผูJบริหารแตLละฝxาย 

๑. ขอบเขตของงาน (TOR) การจJางกLอสรJางโครงการสLวนตLอขยายโรงงานตJนแบบ

เพื่อเสริมสรJางความสามารถในการแขLงขันดJานการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลคLาเพ่ิม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมL    

 รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-)  ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณา ขอบเขตของงาน 

(TOR) การจFางกHอสรFางโครงการสHวนตHอขยายฯ ในประเด็นของขFอ ๓.๗ , ขFอ ๓.๑๒.๒ และ ขFอ 

๓.๑๒.๔ รายละเอียดตามท่ีได9แจ9งในท่ีประชุมฯ 
 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล9ว ให9ความเห็นชอบในหลักการ ภายใต9ข9อบังคับ กฎระเบียบ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข9อง   ดังน้ี 

๑. ข9อ ๓.๗ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเสนอให9ปรับแก9ไข จาก “โดยเป]นผลงานที่เป]น

คูIสัญญาโดยตรงกับหนIวยงานของรัฐ” เป]น “โดยเป]นผลงานที่เป]นคูIสัญญาโดยตรงกับหนIวยงาน

ของรัฐหรือ หนIวยงานภาคเอกชนท่ีมีผลงานเป]นท่ีนIาเช่ือถือ” 

๒. ข9อ ๓.๑๒.๒ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเสนอให9ปรับแก9ไข จาก “วิศวกรควบคุม

งาน (ประจำโครงการเต็มเวลา) จำนวน ๑ คน โดยจะต9องเป]นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป” เป]น “วิศวกรควบคุมงาน (ประจำ

โครงการ) จำนวน ๑ คน โดยจะต9องเป]นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาโยธา” 

๓. ข9อ ๓.๑๒.๔ ที ่ประชุมเห็นชอบในหลักการเสนอ ให9ปรับแก9ไข จาก “สถาปนิก 

(ประจำโครงการเต็มเวลา)” เป]น  “สถาปนิก (ประจำโครงการ)” 
  

 

๔.๑.๒ การขอเป|ดกระบวนวิชาใหมL ๖๑๐๑๑๖ : ป}ญญาประดิษฐdแบบรูJสรJางสำหรับธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร (Generative Artificial Intelligence for Agro-Industrial Business)     

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFท่ีประชุมพิจารณาการขอเปUด

กระบวนวิชาใหมH ๖๑๐๑๑๖  ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล9ว ให9ความเห็นชอบในการขอเปxดกระบวนวิชาใหมIดังกลIาว จากน้ัน 

มอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป             

 



  

  

  

 

๖ 

๔.๑.๓ การขอเป|ดกระบวนวิชาใหมL ๖๑๐๑๑๘ : นวัตกรรมเครื่องดื่มคราฟตdเชิงสรJางสรรคd 

(Innovations in Creative Craft Beverage) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFท่ีประชุมพิจารณาการขอเปUด

กระบวนวิชาใหมH ๖๑๐๑๑๘  ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9แก9ไขประเภทของกระบวนวิชา  จากวิชาศึกษาท่ัวไป เป]น

วิชาเลือกเสรี จากน้ัน ท่ีประชุม  

ให9ความเห็นชอบในการขอเปxดกระบวนวิชาใหมIดังกลIาว และ มอบหมายให9งานบริการ

การศึกษาฯ ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป   

 

๔.๑.๔ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๑๒๐๑ : หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร 

(Principles of Food Processing and Preservation) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๑๒๐๑     ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9แก9ไขคำผิดตIางๆ ให9ถูกต9อง  จากนั้น ที่ประชุมให9ความ

เห็นชอบในการขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลIาว และมอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ 

ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป    

 

๔.๑.๕ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๑๒๑๒ : โภชนาการเพื ่อการใชJชีวิตประจำวัน 

(Nutrition for Contemporary Living) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๑๒๑๒     ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9แก9ไขคำผิดตIางๆ ให9ถูกต9อง  จากนั้น ที่ประชุมให9ความ

เห็นชอบในการขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลIาว และมอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ 

ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป  

 

๔.๑.๖ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๑๔๙๙ : งานวิจัย (Research Exercise) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๑๔๙๙    ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 



  

  

  

 

๗ 

มติท่ีประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9เพิ่มจำนวนชั่วโมงปฏิบัติการและแก9ไขคำผิดตIางๆ ให9

ถูกต9อง  จากนั ้น ที ่ประชุมให9ความเห็นชอบในการขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลIาว และ

มอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป 

 

๔.๑.๗ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๑๐๑๑๔ : อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม (Food 

for Health and Beauty) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๑๐๑๑๔   ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9แก9ไขคำผิดตIางๆ ให9ถูกต9อง  จากนั้น ที่ประชุมให9ความ

เห็นชอบในการขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลIาว และมอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ 

ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป 

 

๔.๑.๘ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๖๒๔๒ : บรรจุภัณฑdสำหรับผลิตภัณฑdทางทะเล 

(Packaging for Marine Products) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๖๒๔๒   ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9แก9ไขคำผิดตIางๆ ให9ถูกต9อง  จากนั้น ที่ประชุมให9ความ

เห็นชอบในการขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลIาว และมอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ 

ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป 

 

๔.๑.๙ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๖๒๖๐ : เคมีผลิตภัณฑdอาหารทะเล (Marine Food 

Product  Chemistry ๑) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๖๒๖๐  ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9แก9ไขคำผิดตIางๆ ให9ถูกต9อง  จากนั้น ที่ประชุมให9ความ

เห็นชอบในการขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลIาว และมอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ 

ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป 



  

  

  

 

๘ 

   ๔.๑.๑๐ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๖๔๖๔ : เทคโนโลยีผลิตภัณฑCเน้ือปลาบด (Fish Mince  

                       Product Technology) 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๖๔๖๔  ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล9ว มีมติให9แก9ไขคำผิดตIางๆ ให9ถูกต9อง  จากนั้น ที่ประชุมให9ความ

เห็นชอบในการขอปรับปรุงกระบวนวิชาดังกลIาว และมอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ 

ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป 

 

๔.๑.๑๑ การขอยกเลิกกระบวนวิชา ๖๐๒๑๑๑ ในโครงสรJางในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแตL

ภาคการศึกษา  ท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๗ 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาการขอ

ปรับปรุงกระบวนวิชา ๖๐๒๑๑๑ ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล9ว ให9ความเห็นชอบในการขอยกเลิก กระบวนวิชาดังกลIาว และ

มอบหมายให9งานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการในสIวนท่ีเก่ียวข9องตIอไป       

 

๔.๑.๑๒ รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย   

(รศ.ดร.พูนพัฒนd พูนนJอย) 

เลขานุการคณะ (น.ส.ปUยะนุช สวัสดี) ไดFเสนอใหFที ่ประชุมพิจารณารายงานผลการ

ประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม   
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลFว ใหFความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน

ดังกลHาว และมอบหมายใหFหนHวยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ดำเนินการในสHวนที่เกี่ยวขFอง

ตHอไป    

 

๔.๑.๑๓  คLาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธdหลักสูตรนานาชาติ 

หัวหนFาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส)  ไดFหารือในท่ี

ประชุมเกี่ยวกับคHาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ-หลักสูตรนานาชาติ    ดังมีรายละเอียด

ตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 

 



  

  

  

 

๙ 

มติท่ีประชุม 

       ท่ีประชุมพิจารณาแล9ว เห็นชอบในหลักการเบ้ืองต9นให9ปรับเพ่ิมคIาตอบแทนฯ ดังน้ี 

๑. ระดับปริญญาเอก ปรับเพิ่มจาก เหมาจIายไมIเกิน ๑๘,๐๐๐ บาท เป]น เหมาจIายไมI

เกิน ๒๑,๐๐๐ บาท   

๒. ระดับปริญญาโท ปรับเพิ่มจาก เหมาจIายไมIเกิน ๖,๐๐๐ บาท เป]น เหมาจIายไมIเกิน 

๗,๕๐๐ บาท   

โดยให9หาข9อมูลคIาตอบแทนฯ จากคณะอ่ืนๆ มาประกอบการพิจารณาตIอไป 

 

๔.๑.๑๔  การลงทะเบียนกระบวนวิชานJอยกวLา ๑๐ คน   

หัวหนFาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส)  ไดFหารือในท่ี

ประชุมเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชานFอยกวHา ๑๐ คน     ดังมีรายละเอียดตามที่แจFงในท่ี

ประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล9ว  เห็นชอบให9หัวหน9าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรอนุมัติการ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาน9อยกวIา ๑๐ คนตามแนวปฏิบัติเดิม 

 

๔.๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และผูJบริหารท่ีเก่ียวขJอง  

  ๔.๒.๑ ผลการดำเนินงานดJานการบริหารวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธd   

รองคณบดี   (รศ.ดร.สุธี วังเตือย)   ไดFรายงานผลการดำเนินงานดFานการบริหารวิชาการ

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ-   อันประกอบดFวย 

   ๑. ขFอมูลการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปzนนักศึกษา รหัส ๖๗ 

   ๒. ขFอมูลอัตราการคงอยูHของนักศึกษาช้ันป{ท่ี ๒ รหัส ๖๖    

   ๓. สาเหตุการลาออกของนักศึกษาช้ันป{ท่ี ๒ รหัส ๖๖    

   ๔. การบริหารจัดการเพ่ือรองรับนักศึกษาตHางชาติ 

   ๕. Timeline การเสนอหลักสูตร AIE  

   ๖. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจะรับในป{การศึกษา ๒๕๖๘  

๗. โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ-ใหมH   

   ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ     

 

 

 
 



  

  

  

 

๑๐ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีข9อคิดเห็น/ข9อเสนอแนะในสIวนของการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ

นักศึกษาตIางชาติ ประเด็นของการจัดทำแบบฟอรPมภาษาอังกฤษเพื่อให9บริการนักศึกษาตIางชาติ 

ควรให9มีการสื่อสารประชาสัมพันธPผIานชIองทางออนไลนP หรือในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมI 

เพ่ือให9นักศึกษาตIางชาติได9รับทราบเก่ียวกับการออกแบบฟอรPมขอรับบริการ 

 

๔.๒.๒  ผลการดำเนินงานดJานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริการวิชาการ  

รองคณบดี (รศ.ดร.นิรมล อุตมอHาง) ไดFรายงานผลการดำเนินงานดFานการบริหารงานวิจัย

และนวัตกรรมและการบริการวิชาการ อันประกอบดFวย 

 ๑. รายรับสะสมจากการใหFบริการวิชาการ (ตุลาคม ๒๕๖๖ -สิงหาคม ๒๕๖๗ )   

 ๒. โครงการฝ�กอบรมท่ีดำเนินการ   

๓. การพัฒนาขFอเสนอโครงการบริการวิชาการในประเทศและตHางประเทศ   

ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ     
 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมรับทราบ  

 

๔.๒.๓ ผลการดำเนินงานดJานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และงานอาคารสถานท่ี และ 

                     สาธารณูปโภค (รศ.ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศd) 

ผูFชHวยคณบดี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ-) ไดFรายงานผลการดำเนินงานดFานบริหาร

งานวิจัยและนวัตกรรม และงานอาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค  อันประกอบดFวย 

   ๑. ดFานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม   

    ๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดป{ ๒๕๖๗  

๑.๒ จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ผลงานที่เทียบเทHา TRL 8-9 และ 

                การประเมินผลตอบแทนเชิงส ังคม (Social Return of Investment:  

                SROI) เฉล่ียตHอโครงการหรือผลงาน   

                                 ๑.๓ จำนวนผลงานตีพิมพ-และการอFางอิง ป{ปฏิทิน ๒๕๖๗ 

๑.๔ เงินสนับสนุนโครงการวิจัยท้ังภายในและภายนอก ป{ ๒๕๖๗ 

๑.๕ การสHงขFอเสนอโครงการวิจัยแหลHงทุน FF ป{ ๒๕๖๘  - ๒๕๖๙  

๑.๖ การสHงขFอเสนอโครงการวิจัยแหลHงทุนภายนอก ป{ ๒๕๖๘  

 

 



  

  

  

 

๑๑ 

    ๒. ดFานอาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค     

    ๒.๑ การปรับปรุงภูมิทัศน- ตัดแตHงก่ิงตFนไมF ทดสอบติดต้ังท่ีไลHนก 

    ๒.๒ การทำความสะอาดใหญHหFองน้ำ   

    ๒.๓ การประชุมคณะทำงานตรวจโรงอาหาร  

    ๒.๔ การจัดหFองสอบกลางภาค การจัดหFองพักสำหรับอาจารย-รอสอน  Post  

      doctoral และ Post master การเปล่ียนป�ายช่ือ ติดป�ายบอกทาง  

    ๒.๕ การปรับปรุงรางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคารสถานท่ีตHางๆ  

ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ     
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

     ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังน้ี ประธานมีข9อคิดเห็นและข9อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ในสIวนที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ควรเพิ่มเติมการจัดทำข9อมูลใน   

   เชิง progressive และเน9นการพิจารณาหาแนวทางรIวมกัน  

๒. ขอให9ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข9อมูลการได9รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ของ 

            คณาจารยP กรณีไมIได9ย่ืนขอผIานคณะ  

 

๔.๒.๔  ผลการดำเนินงานดJานวิเทศสัมพันธdและพันธกิจสากล  

ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม) ไดFรายงานผลการดำเนินงานดFานวิเทศ

สัมพันธ-และพันธกิจสากล อันประกอบดFวย  

   ๑. ความคืบหนFาของการดำเนินงานดFานการจัดทำบันทึกขFอตกลงความรHวมมือ  

                                   (MOU)     

   ๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร- ภายใตFแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมH  

                                   ระยะท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

๓. โครงการวิจัยนานาชาติ : แหลHงทุนภายนอก 

๔. การเตรียมจัดงาน “The 3rd Trilateral Symposium on Sustainability” 

   ๓. กิจกรรมอ่ืนๆ ดFานวิเทศสัมพันธ- อันไดFแกH ใหFการตFอนรับอาคันตุกะตHางๆ เปzนตFน 

   ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ          
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 



  

  

  

 

๑๒ 

๔.๒.๕  ผลการดำเนินงานดJานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและงานนักศึกษาเกLาสัมพันธd  

อ.ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย- ไดFรายงานผลการดำเนินงานดFานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และงานนักศึกษาเกHาสัมพันธ- อันประกอบดFวย 

๑. กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗   

๒. รายงานการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำเดือน             

             กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

๓. การสรรหานักศึกษาเกHามหาวิทยาลัยเชียงใหมHด ีเด Hน ประจำป{ ๒๕๖๗ โดย

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ไดFเสนอชื่อ รศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ เปzนนักศึกษาเกHา

ดีเดHนฯ 

ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ     

      
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๒.๖  ผลการดำเนินงานดJานบัณฑิตศึกษา และการจัดการหJองปฏิบัติการและบุคลากร (ผศ.

ดร.สุพัฒนd พงษdไทย) 

ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดFรายงานผลการดำเนินงานดFานบัณฑิตศึกษา 

และการจัดการหFองปฏิบัติการและบุคลากร  อันประกอบดFวย  

๑. ความกFาวหนFาทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. การเสนอขอแตHงตั ้งอาจารย-ประจำบัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ 

              เทคโนโลยีการอาหาร) 

๒. กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๗  

๓. การดำเนินงานดFานกิจกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา     

๔. การดำเนินงานดFานทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     

   ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ          
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 



  

  

  

 

๑๓ 

  ๔.๒.๗  ผลการดำเนินงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) 

หัวหนFาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส) ไดFรายงานผลการ

ดำเนินงานของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ดังน้ี 

   ๑. การแจFงขFอมูลขHาวสารและประชาสัมพันธ-ตHางๆ   

   ๒. ขFอมูลดFานหลักสูตร   การเรียนการสอน    และหFองปฏิบัติการ   อันประกอบดFวย 

     ๒.๑  ความคืบหนFาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 

                                                 อุตสาหกรรมเกษตรและการเปzนผูFประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๘  

    ๒.๒ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

                                                และนวัตกรรมผลิตภัณฑ-อาหารทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๓ การปรับปรุงกระบวนวิชา 

๒.๔ ขFอมูลการใชFหFองเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๗  และภาคการศึกษาท่ี  

                ๒/๒๕๖๖  

๒.๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูFระหวHางสำนักวิชาฯ และสำนักงานคณะฯ  (KM  

                DAY)  

๒.๖ ทุนการศึกษาสหกิจศึกษา และทุนอ่ืนๆ  

    ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ   
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

        ๔.๒.๘  ผลการดำเนินงานศูนยdนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑd  

นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ผูFชHวยผูFจัดการ ฝeายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย-นวัตกรรม

อาหาร ไดFรายงานผลการดำเนินงานศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ- แทน รักษาการ

ผูFอำนวยการศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ- (อ.ดร.ชิตาพัณณ- ใบงิ้ว) ซึ่งเปzนผลดำเนินงาน

ในชHวงไตรมาส ๓ ป{งบประมาณ ๒๕๖๗ อันประกอบดFวย 

๑. การใหFการตFอนรับคณะศึกษาดูงาน หรือสHวนงานตHางๆ  

๒. การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตHางๆ ที่สอดรับกับยุทธศาสตร-การดำเนินงานของ 

              ศูนย-ฯ  

๓. ผลการดำเนินงานตามแหลHงเงินงบประมาณและประเภทผูFรับบริการ 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 



  

  

  

 

๑๔ 

๔.๒.๙  ผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)   

ผศ.ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ- ไดFรายงานผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(สมุทรสาคร) อันประกอบดFวย  

๑. รายงานผลการดำเนินงานดFานวิจัยและบริการวิชาการ 

๒. โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำป{ ๒๕๖๘ 

๓. โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำป{ ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ 

๔. รายงานผลดFานบริการการศึกษา อันประกอบดFวย สถานะหลักสูตร รายงานหลักสูตร 

    ดFานการศึกษาอ่ืนๆ  

๕. รายงานผลการดำเนินงานดFานงานบริการดFานวิทยาศาสตร-  

๖. ประมาณการรายไดFจากการใหFบริการตรวจวิเคราะห- (๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) 

๗. รายงานผลดำเนินการดFานงานพัสดุ 

๘. รายงานผลดำเนินการดFานงานบริการสารสนเทศ 

๙. รายงานผลดำเนินการดFานงานอาคารสถานท่ี 

๑๐. รายงานผลดำเนินการดFานงานทรัพยากรบุคคล 

๑๑. รายงานผลดำเนินการดFานงานการเงินและบัญชี 

ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงใหFท่ีประชุมทราบ   

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  ๔.๒.๙  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.ป|ยะนุช สวัสดี) 

เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.ปUยะนุช สวัสดี) ไดFรายงานผลการดำเนินงาน

ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร อันประกอบดFวย 

          ๑. ระบบ ISO 9001 ของสำนักงานคณะและทะเบียนรายช่ือผูFสอบผHานอบรมหลักสูตร

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001:2015 วันท่ี ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยไดFหารือใน

ท่ีประชุมเก่ียวกับรูปแบบการนำ CAR ไปใชFใหFกับบุคลากรสำนักงานคณะ ในรูปแบบของ 

Management CAR หรือ Audit CAR  

๒. การคัดเลือก AGRO STAR OF THE MONTH  

          ๓. ขFอมูลการเบิกคHาอาหารวHางและหารือแนวทางการบริการอาหารวHางในท่ีประชุม   

   มีรายละเอียดตามท่ีนำเสนอใหFท่ีประชุมทราบ   

 

 

 



  

  

  

 

๑๕ 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล9ว  มีมติให9 

          ๑. สำนักงานคณะดำเนินการนำ CAR มาใช9ในลักษณะของ Management CAR และ Audit  

             CAR ควบคูIกันเพ่ือเป]นการดำเนินการตามระบบ ISO9001:2015 อยIางเต็มรูปแบบ โดยเน9นย้ำ 

            ให9ส่ือสารและช้ีแจงเหตุผลและวัตถุประสงคPของการนำ CAR มาใช9ให9กับบุคลากรของสำนักงาน 

           คณะทราบโดยท่ัวกันกIอนนำไปปฏิบัติ รวมถึงผู9บริหารด9วย 

๒. แนวทางการบริการอาหารวIาง มีดังน้ี  

๒.๑ การประชุมที่คาดวIาจะใช9เวลาไมIถึง ๒ ช่ัวโมง ของดการบริการอาหารวIางในท่ี 

                ประชุม 

๒.๒ คIาอาหารวIาง ให9เบิกจIายได9 ไมIเกิน ๓๕ บาท/ม้ือ/คน   

๒.๓ ขอให9ผู 9ที ่ปฏิบัติหน9าท่ีเลขานุการที่ประชุม ยืนยันการเข9ารIวมประชุมจากผู9เข9า 

                ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  (ถJามี) 

  ๕.๑  ประธานขอใหFผูFบริหารปรับการรายงานผลการดำเนินงาน (วาระที่ ๔.๒)  โดยใหFรายงานสิ่งที่ไดF

ดำเนินการไปแลFวในวาระแจFงเพื่อทราบ ซึ่งผูFรHวมประชุมสามารถดูรายละเอียดไดFในระบบ CMU e-Meeting และ

เสนอวาระเพื่อขอการพิจารณาหรือขอหารือจากที่ประชุมในวาระที่ ๔  ทั้งนี้ เพื่อใหFการประชุมดำเนินไปไดFตาม

กำหนดเวลาและใหFการประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 
ป|ดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 
 

 
 

(นางสาวป|ยะนุช สวัสดี) 
  เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูJจัดทำรายงานการประชุมฯ 
  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

 
 

         (รองศาสตราจารยd ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทรd) 
  รองคณบดี 

  ผูJตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                                  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ 



  

  

  

 

๑๖ 

  
 
  

      


